

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ประสพการณ์หู สู่อาเซียน”



ในช่วงเวลาที่ “ประชาคมอาเซียน” กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในไม่ช้า หากเราย้อนกลับมาถามตัวเองเกี่ยวกับอาเซียน เราจักอาเซียนขนาดไหน? เราสามารถตอบได้ว่า อาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศที่มีเขตแดนชัดเจน หากแต่เมื่อเรานึกถึง “เสียงของอาเซียน” ความรู้สึกที่สามารถบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างเสียงเหล่านั้น กลับผสมปนเป คลุมเครือ ไร้เส้นแบ่ง และเขตแดนอันเป็นรูปธรรม...

มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการ “ประสพการณ์หู สู่อาเซียน” เสียงฉัน เสียงเธอ เสียงของเรา ที่จะนำเสนอประสพการณ์ของภูมิภาคอาเซียนผ่านการได้ยิน เสียงที่คุ้นเคยอาจมาจากที่ห่างไกลไปกว่าพันกิโลเมตร บทเพลงที่ฟังดูแตกต่างอาจมาจากคนที่อยู่ข้างเรา และเมื่อเราเปิดหูฟังเสียงของผู้คน ดนตรี เมือง ธรรมชาติ อย่างตั้งใจ ไร้อคติ การเดินทางของเสียงก็จะพาเราไปรู้จักกับอาเซียนที่หลากหลายและคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นของเราทุกคนอย่างเท่าเทียม

ภายในนิทรรศการฯ จะได้สัมผัสกับประสพการณ์เสียง 2 โชน เพื่อให้ผู้ชมได้ฟัง “เสียงอาเซียน” ได้ชัดและเข้าใจมากขึ้น กับ โชนที่ 1 “เปิดหู ปิดตา” สัมผัสกับเสียงในฐานะพลังงานอย่างหนึ่ง ที่เปรียบเหมือนสัญญาณหรือสัญลักษณ์ของการสื่อสาร ที่มนุษย์ต้องทำความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้และการจดจำ และโชนที่ 2 “เปิดหู เปิดตา และปิดหู ปิดตา” เรียนรู้จังหวะเสียงในแบบต่างๆ ที่จะแสดงถึงมิติทางสังคมของอาเซียน ให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งในฐานะของเครื่องมือการก่อตัวทางสังคมและในฐานะเครื่องมือเชิงอำนาจ ผ่านการนำเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมด้วยการเปิดเว็บไซต์ให้ทุกคนได้ฟังเสียงประเภทต่างๆ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงของศิลปิน และสามารถแบ่งปันเสียงให้คนทั่วโลกได้ฟัง ผ่าน www.asearn.com

โดยนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามได้รับความร่วมมือจาก สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน ร่วมจัดทำนิทรรศการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเรา และคนอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

นิทรรศการ “ประสพการณ์หู สู่อาเซียน” เสียงฉัน เสียงเธอ เสียงของเรา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถาม โทร. 02-225-2777 ต่อ 422 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan